

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri

Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc kỳ họp thứ ba. Ngay sau khi kỳ họp kết thúc, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những đổi mới của kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Phóng viên: Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp, xin đồng chí đánh giá khái quát về kết quả kỳ họp?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được Quốc hội xác định là một nội dung trọng tâm của kỳ họp. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017. Ngoài ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, năng động của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua thì Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém; phân tích, dự báo những nguy cơ, thách thức mà nước ta phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới đang biến động phức tạp, nền kinh tế còn nhiều khó khăn nội địa và khách quan.

Liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình quan trọng quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước, Quốc hội đã thảo luận và thống nhất tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án.

Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng, Quốc hội đã đưa vào chương trình, thảo luận và thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết vấn đề nợ xấu.

Trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống xã hội, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018 và



Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội trường.

Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về toàn thực phẩm quốc gia, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016. Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; trong đó đặt ra 9 nhóm giải pháp tổng thể đối với Chính phủ và các bộ, ngành nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm và cũng là cơ sở quan trọng để Quốc hội tiếp tục giám sát nội dung này.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Phóng viên: Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV được đánh giá là kỳ họp có nhiều đổi mới. Theo đồng chí, những đổi mới đó là gì?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV tiếp tục có những đổi mới, cải tiến quan trọng. Quốc hội đã bố trí chương trình làm việc hợp lý hơn, dành thời gian thảo luận cho nội dung thảo luận tại hội trường về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (phiên thảo luận dài kéo dài đến 18 giờ 30 phút mới kết thúc thay vì 17 giờ như thường lệ) và hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (tăng từ 2,5 ngày lên 3 ngày). Không khí thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội

tranh luận với số lượt tranh luận tăng lên đáng kể, chất lượng phát biểu cũng được nâng cao, các đại biểu Quốc hội không chỉ tích cực tranh luận với các thành viên Chính phủ, mà còn tranh luận với các đại biểu khác về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Các bộ trưởng trực tiếp giải trình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo... đã tạo ra không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Phóng viên: Tại kỳ họp này, phiên chất vấn và trả lời chất vấn thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước. Đồng chí có nhận xét gì về chất lượng phiên chất vấn?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Qua hoạt động chất vấn cho thấy nhóm những vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, được cử tri và dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. Trong thời gian 3 ngày, Quốc hội đã nghe các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo, giải trình thêm về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Qua hoạt động chất vấn cho thấy nhóm những vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng,

phù hợp. Đây đều là những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế; phản ánh thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đã có hơn 196 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 58 lượt đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, bức xúc của đời sống, đặc biệt, tích cực tranh luận với các thành viên Chính phủ và các vị đại biểu khác để làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Các thành viên Quốc hội trả lời trực tiếp vào nội dung được hỏi, không né tránh những vấn đề phức tạp; thẳng thắn nhận trách nhiệm, đưa ra giải pháp và thể hiện sự quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các bộ tổ chức thực hiện, Quốc hội giám sát, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Tại kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn cùng với đại biểu Quốc hội trong cả nước đã tích cực tham gia xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đã tham gia đóng góp 45 ý kiến phát biểu về các lĩnh vực như kinh tế - xã hội, thảo luận về các dự án luật, chất vấn Chính phủ và các thành viên của Chính phủ, trong đó có 12 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 33 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 3 lượt

đại biểu với 6 ý kiến chất vấn trực tiếp đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Y tế; có 4 ý kiến chất vấn bằng văn bản với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung các ý kiến đều đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu Quốc hội với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh việc tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp, tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc, gặp gỡ để trình bày, kiến nghị trực tiếp những khó khăn, vướng mắc với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức và tham gia nhiều buổi động viên, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các đoàn đại biểu Quốc hội nhằm quảng bá, giới thiệu, tiềm năng và thế mạnh của Thái Bình, góp phần tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phóng viên: Sau kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động gì để chuyển tải tinh thần của kỳ họp đến cử tri Thái Bình, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các hoạt động tiếp xúc với cử tri trong toàn tỉnh để chuyển tải toàn bộ nội dung kết quả của kỳ họp thứ ba, thông báo các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình đã gửi đến kỳ họp và kết quả những hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời gắn với việc tiếp xúc hoàn thành các nội dung trong kế hoạch hoạt động đã đề ra từ đầu năm như các hoạt động giám sát, khảo sát, công tác xây dựng luật, các hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề và một số hoạt động khác thì các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình sẽ tích cực chủ động trong công tác phổ biến pháp luật, tiếp xúc thông tin, tuyên truyền và giám sát việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN MINH
(thực hiện)

GIAO BAN KHỐI DÂN VẬN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

phong cách Hồ Chí Minh. Các đoàn thể chính trị - xã hội hướng hoạt động về cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, tư vấn giới thiệu việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý tập trung vào các nội dung: hiệu quả của việc giám sát, thực hiện nội dung phiên biên xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; vận động nông dân thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tình hình an ninh trật tự và các vụ việc phức tạp ở cơ sở; sắp xếp lại hoạt động của tổ chức công đoàn bảo đảm hoạt động hiệu quả; nhiệm vụ trọng tâm của Khối trong quý III/2017...

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin và làm rõ hơn về một số vấn đề dự luận xã hội và nhân dân trong tình hình: xây dựng nông thôn mới, tích tụ ruộng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nhà ở cho người có công, trình độ cán bộ ở cơ sở... Đồng chí cũng thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quý II, nhiệm vụ trọng tâm của Khối dân vận tỉnh trong quý III và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị cần tập trung khắc phục. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới các thành viên trong Khối dân vận tỉnh tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Các đơn vị trong Khối nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, dự luận xã hội, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp triển khai thực hiện dự án trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tập trung làm tốt nhiệm vụ giám sát và phiên biên xã hội đối với các vấn đề dự luận xã hội, nhân dân quan tâm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

TIẾN HẢI

Thu NSNN ước đạt 61 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, Chi cục Thuế Tiến Hải thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước đạt 61 tỷ đồng, đạt 50% dự toán pháp lệnh, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2016.

Để có được kết quả trên, Chi cục Thuế Tiến Hải đã triển khai quyết liệt các giải pháp thu và chỉ đạo thu các loại thuế vào NSNN. Tập trung đơn đốc, thu nộp các loại thuế phát sinh hàng tháng, trong đó chú trọng chi tiêu thuế ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp, phí và lệ phí. Tổ chức rà soát, áp dụng các biện pháp cưỡng chế để truy thu các loại thuế nợ đọng, tập trung vào các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn và kéo dài, giảm nợ cũ, hạn chế nợ mới phát sinh. Rà soát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để có biện pháp thu, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thu đối với các dự án vốn thanh toán qua Kho bạc Nhà nước...

TRẦN HIỀN
(Đài TTHH Tiến Hải)

VŨ THƯ

Các trạm bơm bảo đảm tươi, tiêu

Kết quả kiểm tra công tác bơm, chống úng và vận hành công, trạm bơm tiêu qua đề vụ mùa năm 2017 cho thấy, trên địa bàn huyện Vũ Thư có 4/4 trạm bơm hoạt động tốt, bảo đảm công tác tưới, tiêu và phòng, chống úng. 4 trạm bơm: Tân Phúc Bình (xã Tân Phong); Cự Lâm (xã Xuân Hòa); Phù Sa (xã Tự Tân); Nguyễn Tiến Đoàn (xã Nguyễn Xuân) với 34 máy bơm, phạm vi tưới, tiêu gần 4.000ha đáp ứng đủ công suất thiết kế hơn 60.000m³/h/34 máy.

Cùng với việc vận hành tốt các trạm bơm, Vũ Thư chỉ đạo các địa phương tổ chức trực vớt rau, bèo, vật cản, khơi thông dòng chảy, giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi đồng thời có kế hoạch lắp đặt máy bơm di chuyển, huy động nhân dân chuẩn bị máy bơm cá nhân để bơm nước khi cần thiết...

LÊ TRUNG
(Đài TTHH Vũ Thư)

THÁI THUY

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đường thủy

Với 97km của 3 con sông chính chảy qua (sông Trà Lý, sông Hóa, sông Diêm Hộ), 13 bến đò, phà ngang sông hoạt động, việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa, đặc biệt trong mùa mưa, bảo luôn được các cấp, các ngành chức năng của huyện Thái Thụy quan tâm, chỉ đạo.

Đô Hộ (xã Thụy Ninh) là 1 trong 13 bến đò, phà ngang sông đang hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy. Hàng ngày, trên bến đò này có rất đông người dân của huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và huyện Thái Thụy qua lại để giao lưu, buôn bán. Theo ông Phạm Hữu Kết, chủ bến đò Hộ: Bến đò này hoạt động từ năm 1986 đến nay và chưa để xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hàng hóa qua đò, hàng năm tôi luôn thực hiện đầy đủ các điều kiện hoạt động như giấy phép mở bến, giấy đăng kiểm phương tiện, chứng chỉ

hành nghề... Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở hành khách phải mặc áo phao khi qua đò và thực hiện nghiêm việc chờ đúng tải trọng, số lượng hành khách theo quy định.

Không chỉ có bến đò Hộ, tại các bến đò, phà ngang sông đang hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện có lưu lượng người tham gia giao thông đường thủy rất đông, nếu không quản lý chặt chẽ sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Để bảo đảm vận chuyển người, hàng hóa tại các bến đò, phà trong mùa mưa, bão năm 2017 được an toàn, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo Phòng Kinh

tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Công an huyện, UBND các xã có hoạt động đò, phà ngang sông tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của bến, phương tiện, người điều khiển phương tiện đường thủy trong việc thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa. Cụ thể, đối với bến phà, bến đò kiểm tra việc chấp hành các điều kiện hoạt động của bến như giấy phép mở bến, nội quy nhà ăn vận cơ mất ATGT. Để bảo đảm an toàn, đặt cho người lên xuống, phao cho phương tiện buộc dây neo đậu, trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ... Đối với phương tiện, các ngành chức

năng sẽ tập trung kiểm tra giấy đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn như phao, dụng cụ nổi cứu sinh, tín hiệu của phương tiện và các quy định về vận chuyển hàng khách, hàng hóa, các hành vi chở quá tải, quá số người quy định. Đối với thuyền viên và người điều khiển phương tiện, thực hiện kiểm tra điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và trách nhiệm của thuyền viên, người điều khiển phương tiện trong việc bảo đảm ATGT đường thủy nội địa.

Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thái Thụy: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, từ cuối tháng 5 tới nay Phòng đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tiến hành kiểm tra tại 13 bến đò, phà ngang sông đang hoạt động trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 7 bến có giấy phép mở bến, 5 bến không có giấy phép mở bến, 1 bến có giấy phép mở bến nhưng đã hết hạn; 13/13 phương tiện có giấy đăng kiểm còn hiệu lực, 2 phương tiện có giấy đăng kiểm nhưng hết hạn; về người điều khiển phương tiện, 13/13 bến đều có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Về

thực trạng phương tiện và bến, có 9 đò công suất 15CV, 3 đò và 1 phà chèo bằng tay, 10/13 bến có nhà chõ, bằng nội quy, biển báo hiệu, bằng niêm yết giá, còn lại 3 bến không có nhà chõ. Đoàn kiểm tra đã đình chỉ hoạt động của 6/13 bến đò (5 bến không có giấy phép hoạt động, 1 bến có giấy phép hoạt

động nhưng hết hạn) đồng thời giao UBND các xã có bến đò và bị đình chỉ hoạt động thường xuyên kiểm tra không để các bến báo hiệu, bằng niêm yết giá, còn lại 3 bến không có nhà chõ. Đoàn kiểm tra đã đình chỉ hoạt động của 6/13 bến đò (5 bến không có giấy phép hoạt động, 1 bến có giấy phép hoạt

động nhưng hết hạn) đồng thời giao UBND các xã có bến đò và bị đình chỉ hoạt động thường xuyên kiểm tra không để các bến báo hiệu, bằng niêm yết giá, còn lại 3 bến không có nhà chõ. Đoàn kiểm tra đã đình chỉ hoạt động của 6/13 bến đò (5 bến không có giấy phép hoạt động, 1 bến có giấy phép hoạt

TRẦN TUẤN



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy kiểm tra phương tiện hoạt động tại bến đò Hộ.